



บริการทางการเงินช่วงน้ำท่วม

ปัญหาน้ำท่วมนอกจากสร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สินสิ่งของแล้ว การคมนาคมติดต่อก็พลอยติดขัดไปด้วย โดยเฉพาะช่วงนี้หากใครต้องการติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อเบิกถอนเงินสดไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน คงต้องเช็กดูสักนิดว่า ธนาคารที่เราจะไปติดต่อ นั้น ปิดทำการชั่วคราวเพราะน้ำท่วมด้วยหรือไม่ ไม่งั้นจะเสียเที่ยวเสียอารมณ์กันเปล่า ๆ

ในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ อ.ก.ส. ฝากแจ้งพี่น้องเกษตรกรและลูกค้าเงินฝากมาว่า จำเป็นต้องงดให้บริการในบางสาขาชั่วคราว เช่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 7 สาขา ประกอบด้วย สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย สาขาบางปะอิน สาขาอุทัย สาขาโรจนะ โดยลูกค้าสามารถเข้าไปใช้บริการได้ ณ ที่ทำการ ชั้น 2 ทางสรรพสินค้าบิกซี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนสาขาอื่น ๆ เช่น สาขาเจ้าปลุกให้ไปใช้บริการได้ที่สาขาท่าเรือ และสาขาบางโทร่งให้ไปใช้บริการที่สาขาเสนา

จังหวัดนนทบุรี งดให้บริการจำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาโทรน้อย สาขาโทรใหญ่ สาขาบางใหญ่ สาขาบางบัวทอง และสาขาปากเกร็ด โดยขอให้ลูกค้าไปใช้บริการได้ที่สาขานนทบุรีแทน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 สาขา ได้แก่ การงดให้บริการที่สาขาลาดตะกั่ว ส่วนสาขาลาดหลุมแก้ว ให้ไปใช้

บริการที่ สาขาลำลูกกา และสาขาปทุมธานีไปใช้บริการที่สาขาคลอง 9

จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 สาขา ได้แก่ การงดให้บริการที่สาขาพุทธมณฑล สาขาวัดไร่ขิง มาอยู่ ณ ที่ทำการชั่วคราวที่ อบต.วัดไร่ขิงและในส่วนของกรุงเทพมหานคร งดให้บริการที่สาขายิ่งเจริญ รวมถึงการงดให้บริการตู้ ATM ที่สาขาศูนย์ราชการ สาขาภาชีเจริญ สาขาจตุจักร สาขาหนองจอก สาขาขนส่งสายใต้และสาขาขนส่งหมอชิต อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพราะ อ.ก.ส. บอกว่าจะเร่งดำเนินการปรับปรุง เพื่อให้กลับมาให้บริการเช่นเดิมโดยเร็วที่สุด ซึ่งลูกค้าสามารถโทรฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2555-0555 ได้ตลอดเวลา

นี่เป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากปัญหาวิกฤติน้ำ ในครั้งนี้ ส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มลด อ.ก.ส. บอกว่าพร้อมเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ โดยเบื้องต้นจะร่วมมือกับบริษัทเอกชนที่เป็นเครือข่ายทางธุรกิจและสถาบันอาชีวศึกษาจัดกิจกรรมล้าง คือล้างทำความสะอาดสถานที่สำคัญ ๆ เช่น ตลาดชุมชน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ กิจกรรมซ่อม เช่น การจัดการรวานซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกษตรกรต้องนำไปใช้ทำมาหากิน และกิจกรรมสร้าง เช่น ให้อุปกรณ์เพื่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้อุปกรณ์เพื่อเพิ่มการผลิตในอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงการจัดหาเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการเพาะปลูกเพื่อสร้างรายได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ สามารถสอบถามบริการดังกล่าวที่ อ.ก.ส. ทุกสาขา

● พรพรม จักรกริชรัตน์ ●